



# NEWS RELEASE

[baaqmd.gov](http://baaqmd.gov)



**ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC:** Ngày 5 tháng 8 năm 2024

**LIÊN HỆ:** [communications@baaqmd.gov](mailto:communications@baaqmd.gov)

## **Địa Hạt Không Khí sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Tọa Đàm về Không Khí Sạch với Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hurt**

*Công chúng được mời chia sẻ các câu hỏi, mối lo ngại về chất lượng không khí*

**SAN FRANCISCO** – Hôm nay, Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã công bố chuỗi sự kiện *Tọa Đàm về Không Khí Sạch* với sự tham gia của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Địa Hạt Không Khí Davina Hurt sẽ được tổ chức tại các cộng đồng trên khắp Vùng Vịnh.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào mối lo ngại và thắc mắc của cộng đồng về vấn đề chất lượng không khí. Địa Hạt Không Khí hoan nghênh mọi suy nghĩ, thắc mắc và bình luận liên quan đến chất lượng không khí tại địa phương và tác động của việc thay đổi khí hậu. Các ý kiến và mối lo ngại của công chúng từ mỗi sự kiện *Tọa Đàm về Không Khí Sạch* sẽ được chia sẻ trong các buổi họp hàng tháng của Hội Đồng Quản Trị gồm 24 thành viên của Địa Hạt Không Khí.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Địa Hạt Không Khí Davina Hurt cho biết: “Phần lớn công việc của Địa Hạt Không Khí tập trung vào chất lượng không khí ở khắp chín quận trong Vùng Vịnh. Tôi muốn lắng nghe ý kiến từ cộng đồng địa phương về suy nghĩ hoặc mối lo ngại về chất lượng không khí trong khu dân cư của họ và điều đó tác động như thế nào đến họ để giúp Hội Đồng Quản Trị của chúng tôi đưa ra quyết định tối ưu về các chương trình chất lượng không khí tốt.”

Lịch trình các sự kiện *Tọa Đàm về Không Khí Sạch* bao gồm:

- **San Carlos, ngày 10 tháng 8, 12 giờ trưa – 1 giờ chiều** tại San Carlos Public Library, Phòng Cộng Đồng A và B, 610 Elm St, San Carlos, CA 94070
- **San Jose, ngày 7 tháng 9, 12 giờ trưa – 1 giờ chiều** tại Alum Rock Public Library, Phòng Cộng Đồng Alum Rock, 3090 Alum Rock Ave, San Jose, CA 95127
- **Vallejo, ngày 5 tháng 10, 12 giờ trưa – 1 giờ chiều** tại Vallejo Public Library, 505 Santa Clara Street, Vallejo, CA 95590
- **East Palo Alto, ngày 2 tháng 11, 12 giờ trưa – 1 giờ chiều** tại Phòng Cộng Đồng East Palo Alto, 2415 University Avenue, East Palo Alto, CA 94303
- **San Lorenzo, ngày 7 tháng 12, 12 giờ trưa – 1 giờ chiều** tại San Lorenzo Library, Phòng Cộng Đồng Greenhouse, 395 Paseo Grande, San Lorenzo, CA 94580

Ngoài đảm nhận vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Địa Hạt Không Khí, Hurt còn là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nước Sạch Thung Lũng Silicon, đồng thời là ủy viên hội đồng và cựu thị trưởng Thành Phố Belmont.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [X/Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#) và [YouTube](#).

# # #

---

Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí  
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105  
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)